



อตุตา หิ อตุตโน นาโถ

ข่าวรามคำแหง

RAMKHAMHAENG UNIVERSITY NEWSLETTER

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๒๓
ปีการศึกษา ๒๕๕๓
๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ราคา ๕๐ สตางค์

เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา

พระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลปัจจุบัน

กฎหมายบ้านเมือง มีไว้สำหรับรักษาความยุติธรรม และความสงบเรียบร้อยให้แก่คน ด้วยการจัดสรรอำนาจ สิทธิเสรีภาพแก่บุคคลโดยทั่วหน้าและเสมอหน้า แต่ความจริงที่เป็นอยู่ ในบางเรื่องบางกรณี การใช้กฎหมายมักมิได้ผลสมบูรณ์ตรงตามหลักการอันเป็นเจตนารมณ์ที่แท้จริง อาจนำไปสู่ความยุ่งยากและความวุ่นวาย ซึ่งเป็นความเสียหายและเป็นอันตราย ผู้มีหน้าที่ในด้านกฎหมายจึงต้องคิดอันกระตือรือร้นให้กฎหมาย ได้เป็นบิชัยแห่งความเที่ยงธรรมและความสงบสุขอย่างแท้จริง งานนี้เป็นงานหนักและลำบากอย่างยิ่ง จะทำสำเร็จได้ก็ด้วยความกล้าหาญ อดทน และความเพียรพยายาม สำคัญที่สุดขอให้ถือหลักเหตุผลและความจริงซึ่งจะนำมาปฏิบัติได้เป็นหลักปฏิบัติงาน และให้ตระหนักว่ากฎหมายที่เปิดโอกาสให้เบียดเบียนกันได้ มีอคติเป็นรากฐาน การนำบทบัญญัติที่ปฏิบัติไม่ได้ตามสภาพความเป็นจริงของชีวิต มาบังคับใช้ เป็นต้นเหตุแห่งความเคืองร้อน แยกแยกในชาติและประชาชน บทบัญญัติแห่งกฎหมายที่จะยังความสงบเรียบร้อยให้บังเกิดขึ้นได้ ต้องตราขึ้นตามสภาพการณณ์ และสภาพชีวิตที่แท้จริงของบ้านเมืองและบุคคล.

ทุน "ตำราราชานุภาพ" สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มูลนิธิตำราราชานุภาพประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาในภาควิชาประวัติศาสตร์ที่จะจบหลักสูตรปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2518-2519 จำนวน 1 ทุน ทุนและ 3,000 บาท ทั้งนี้จะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1. มีความประพฤติเรียบร้อย
- 2. มีประวัติการศึกษาดี มีความมานะและขยันหมั่นเพียร
- 3. ประสบความสำเร็จในด้านเรื่องทุนทรัพย์
- 4. เติบโตซึ่งมิได้รับทุนอุดหนุนการศึกษาอื่น ๆ อยู่แล้ว

นักศึกษาที่ประสงค์จะ ขอรับ ทุน จะติดต่อขอแบบใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ภาควิชาประวัติศาสตร์ และชมรมประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2517

ภาควิชาประวัติศาสตร์

ข่าวที่น่าสนใจ

1. ข้อเสนอนักศึกษา

ตามที่ผู้แทน สมร. และ อสมว. ได้เสนอมหาวิทยาลัยว่าควรมีมาตรการเกี่ยวกับนักศึกษาและบุคคลที่เข้าออกในบริเวณมหาวิทยาลัยในเวลาพักคืน และยังได้มีนักศึกษาบางกลุ่มแอบหลับนอนอยู่ในมหาวิทยาลัยโดยมิได้รับอนุญาตนับว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่ง ขอให้มหาวิทยาลัยเร่งแก้ไขใน บัดนี้ที่ประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ กองบริการและสวัสดิการ และกองการนักศึกษา รับผิดชอบพิจารณาเสนอร่างระเบียบและดำเนินการโดยด่วนแล้ว

อนึ่ง มหาวิทยาลัยดำริจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาการณ์ตอนกลางคืนด้วย ทั้งนี้เพราะได้มีทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยสูญหายอยู่เนือง ๆ และพร้อมกันนี้มหาวิทยาลัยได้ขอความร่วมมือจากนักศึกษาซึ่งนำแก๊สไปออกป็นจุดหนึ่งหรือสองจุดได้ร่วมมือ ช่วยเหลือกันเสียให้จะออกคืนเอาตามกับในบริเวณสถานที่ที่คณะต่าง ๆ จัดไว้ด้วย ถ้านักศึกษาพร้อมใจกันตั้งขอร้องนี้ ได้ก็จะเป็นการช่วยกันรักษาทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะแก๊ส มิให้สูญหายนั้นมิได้ผูกพันพระคานาน้ำฝนและน้ำค้างเกี่ยวกับเรื่องแก๊ส โฉน่ ท่านอธิการบดี ได้มีบัญชาให้คณะที่เจ้าสังกัดอาคารเรียนที่ ๓ ได้รับมอบหมายคอยสอดส่องกำชับคนงานภารโรงด้วยแล้ว

2. จำนวนหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียน

ด้วยสภาอาจารย์ ได้แจ้งขึ้นว่าระยะหลัง ๆ นี้ ได้มีการอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนหน่วยกิตได้ตามความพอใจไม่มีจำกัดจำนวน ซึ่งอาจจะทำให้มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยจะต่ำลงมีผลหลายประการของบุคคลทั่วไป หรืออาจจะมิมีเข้าใจได้ว่าทางมหาวิทยาลัยต้องการเงินค่าลงทะเบียนมาก และยังทำให้วันสอบและตารางสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ไม่ปฏิบัติตามการศึกษาต้องเลื่อนไปเพราะมีการเพิ่มวันสอบขึ้นอีกภายหลัง นอกจากนั้นยังเป็นผลให้อาจารย์ต้องรับผิดชอบไม่ทัน ทำให้ประกาศผลสอบได้ช้าซึ่งก็ ไม่เป็นที่พอใจของนักศึกษาอีก ฉะนั้นที่ประชุมสภาอาจารย์ครั้งที่ 9/2517 จึงได้มีมติขอเสนอเงื่อนไขจำนวนหน่วยกิตเพื่อใช้มหาวิทยาลัยยึดเป็นหลักเกณฑ์แน่นอน

เรื่องนี้ที่ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงพิจารณาแล้วได้มีมติว่า การลงทะเบียนเรียนนั้น มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๑๖

รับหมายนัดเข้ารับราชการทหาร

เพื่อให้ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จะเข้ารับราชการทหาร ผศ.ที่ 2 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2517 ได้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงขอให้ นักศึกษาทุกคนที่ได้ยื่นขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารไว้ ไปรับหมายนัดเข้ารับราชการทหารใหม่ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่แผนกสวัสดิการนักศึกษา กองการนักศึกษา อาคารเบกพล ก่อนวันที่ 12 พฤศจิกายน 2517 นี้ทุกนาย มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมายได้

ข้อ 3 ซึ่งได้กำหนดอยู่แล้วว่า นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และภาค 2 ได้ภาคละไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีที่นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนนอกเหนือจากเกณฑ์นี้จะต้องได้รับอนุญาตจากคณะที่ จึงเห็นว่าข้อบังคับนี้เหมาะสมอยู่แล้ว และในการที่คณะที่นี้จะใช้ดุลยพินิจอนุญาตให้นักศึกษาลงทะเบียนนอกเหนือจากเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ก็ย่อมจะต้องพิจารณาเงื่อนไข ข้อยกเว้นที่สภาอาจารย์ เสนอมายู่ด้วยแล้ว จึงเห็นควรส่งข้อเสนอของสภาอาจารย์ ไปให้คณะต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

สมาชิกข่าวรามคำแหงก่อนหน้านี ด้วยข้อสังเกตว่าระยะนี้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย คือ ผู้แทนคณาจารย์ ผู้แทนนักศึกษา ทั้งสององค์กรกำลังได้มีบทบาทช่วยเสริมสร้างพัฒนามหาวิทยาลัยของเราอย่างใกล้ชิด ซึ่งเป็นเรื่องน่าชื่นชมอยู่ ไม่น้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หญิง วันวิสา





บันทึกอภิการบดี

เพื่อนนักศึกษาที่รักทั้งหลาย

อาจารย์ไม่เคยคิดเลยว่า ในบั้นปลายของชีวิตนี้ จะมีโอกาสได้มาร่วมบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะวิชาที่อาจารย์เล่าเรียนมาก็คือกฎหมาย ทั้งหน้าที่ราชการที่เคยทำมาในอดีตก็คือผู้พิพากษา ฉะนั้นเมื่อมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอาจารย์ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ว่างอยู่ อาจารย์จึงมีความรู้สึกทั้งหนักใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันเกล้าอันกระหม่อม หากที่อื่นจะมีได้ ที่มีความหนักใจก็เพราะคิดอยู่ไม่วางว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถสนองพระมหากรุณาธิคุณได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้

อาจารย์ตระหนักดีว่า การที่ได้เข้ามาดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ดำมี ได้รับความสนับสนุนและไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัย คณะอาจารย์ และนักศึกษาแล้ว ก็ยากที่การพิจารณาแต่งตั้งจะดำเนินไปโดยรวบรัด เมื่อได้ตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าวนี้ จึงเป็นภาระหน้าที่ของอาจารย์ที่จะต้องเอาใจใส่อย่างไม่ลดละเพื่อร่วมมือกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยอันให้เป็นที่พอใจโดยเรียบร้อย

ในอาทิตย์แรกที่มารับมอบงานจากท่านศาสตราจารย์ โปญ้อย สุวรรณโพธิ์ศรี ผู้รักษาการในตำแหน่งอธิการบดีแล้ว มีผู้แทนจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมทั้งผู้แทนชมรมต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้มาพบอาจารย์ที่สำนักงานอธิการบดี จึงมีโอกาสได้วิสาสะสนทนากับบรรดาท่านผู้แทนนักศึกษาที่มาพบกับอาจารย์ การที่ได้พบปะวิสาสะสนทนากับท่านผู้แทนนักศึกษา แม้จะมีระยะเวลาอันสั้นก็จริง แต่มีคุณค่าประโยชน์อันมาก ที่ได้พบเห็นความรักและความปรารถนาที่ซึ่งนักศึกษามิคืออาจารย์ นับว่าเป็นหัวใจไมตรีที่ทำให้อาจารย์มีความปีติยินดี และมีความหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากบรรดานักศึกษาในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าไปดั่งเป้าหมาย ซึ่งสำคัญที่อาจารย์มีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

นั้น คือ ท่านผู้แทนนักศึกษาได้แสดงน้ำใจในโอกาสแรกให้เห็นว่า จะสมัคสรรมาความสามัคคีซึ่งมีอยู่แล้วในระหว่างเพื่อนนักศึกษาด้วยกันให้สนิทสนมแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น การที่อาจารย์ย้ำความสำคัญในข้อนี้อยู่เสมอ ก็เพราะการพัฒนามหาวิทยาลัยของเราจะดำเนินไปโดยดีไม่ได้ ถ้าเราขาดความร่วมมือและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

อาจารย์มีความในใจที่ใคร่จะวิงวอนและขออภัยเพื่อนนักศึกษาอยู่เรื่องหนึ่ง คือ เรายังภาระหน้าที่ร่วมกันทั้งคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณะอาจารย์ และเพื่อนนักศึกษาทุกคน ภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้มีความสำคัญและใหญ่หลวงมากสำหรับพวกเราชาวรามคำแหง คือ ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย เพราะมีคนเพ่งมองและกล่าวขวัญถึงกันมากในเรื่องนี้ ทั้งนี้อาจารย์เชื่อว่า Kami โช้เพราะเหตุอื่น นอกจากว่ามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยใหม่และกำลังอยู่ในระหว่างก่อร่างสร้างตัว จึงมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขและมีสิ่งต่าง ๆ มากหลายที่จะต้องรีบเร่งและสร้างสรรคเพื่อการศึกษา ยิ่งมหาวิทยาลัยของเราเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยแบบคณาภิชา ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณวุฒิและคุณสมบัตินักคณาภิชาที่มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ต้องมีการสอบคัดเลือกด้วย มหาวิทยาลัยของเราจึงมีนักศึกษาเป็นจำนวนมาก และแยกย้ายกันอยู่ทั่วราชอาณาจักรทั้งในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่าง ๆ โดยไม่จำกัดวัยและฐานะ เมื่อมีนักศึกษาบางคน

ประพฤติหรือกระทำการอันไม่สมควรขึ้น ไม่ว่าที่ใดทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย ก็ย่อมจะมีเสียงตำหนิตติชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงรวม ๆ กันไป ยิ่งตำหนิตติชนที่ไม่มีใจเป็นธรรมด้วยแล้ว ก็แทบจะมองไม่เห็นส่วนดีมหาวิทยาลัยของเราได้เพียงพยายามสนองความศรัทธาของประชาชนที่เรียกร้องให้มัสถานศึกษาเพื่อคนในวัยหนุ่มสาวที่ไม่สามารถจะหาที่เข้าศึกษาเล่าเรียนเสียแต่ที่อื่นแล้ว จึงเป็นเหตุให้ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเสื่อมเสียไปได้ง่ายเหลือเกิน อาจารย์เห็นว่านักศึกษาซึ่งเป็นชาวรามคำแหงทุกคนมีส่วนช่วยเหลือเกื้อกูลมหาวิทยาลัยในเรื่องนี้ได้ เพียงแค่ข่มงูหน้เวียนตีประพฤติผิดนี้ รักษาระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย แต่งกายเรียบร้อย และมีกิริยามารยาทสุภาพไม่หยามหยามผู้อื่น

ทั้งนี้ เพื่อสร้างเกียรติและชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยของเรา เพื่อนักศึกษาทุกคนคงทราบดีแล้วว่าในปัจจุบันนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ตราข้อบังคับว่าด้วยการปกครองนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2517 ให้อำนาจการปกครองตนเองแก่นักศึกษาในส่วนอื่นที่มีได้เกี่ยวกับการศึกษา อาจารย์จึงใคร่จะขอให้เพื่อนนักศึกษาทุกคนได้ระลึกไว้ เมื่อมีอำนาจแล้วก็ย่อมต้องมีความรับผิดชอบ

ควบคู่กันไป ถ้าเราต่างคนต่างใช้อำนาจโดยไม่ระสีถึงหน้าที่และความรับผิดชอบอยู่แล้ว ก็กรรมที่ช้อยในความรับผิดชอบของนักศึกษาจะไม่เจริญก้าวหน้า และไม่มีโอกาสที่จะนำชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยของเราได้ การบริหารกิจการของนักศึกษาในชั้นนี้จำเป็นต้องมีการปฏิบัติที่ต่างคนต่างไม่มีความรับผิดชอบ

ด้วยความรักและปรารถนาดีจากอาจารย์

วิเศษใน ม.ร. ค่องกหน้า ๒

นั้นยังพบที่ห้องอาหารวัดนารว สวรรกลง ที่ว่างหลังสำนักงานอธิการบดี และที่ว่างตรงข้ามอาคารห้องสมุดปัจจุบัน กล่าวโดยสรุปก็คือ ญ่ากานนั้นมีจุดยืนอยู่ที่ทั่วไปในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปัจจุบันประโยชน์ของญ่ากานลดน้อยลงไปมาก เหตุนี้แต่ความทรงจำในอดีตเท่านั้น เช่นในสมัยพุทธกาล ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ใน ก็ทรงประทับบนรัตนบัลลังก์ซึ่งลาดไปด้วยญ่ากา ๘ กำที่สอดคืบพราหมณ์ถวายไว้ นี่เป็นเกียรติประวัติของญ่ากาทางพุทธศาสนา ในพิธีมงคลโบราณใช้ญ่ากาข่มน้ำมนต์ประพรมเพื่อความบริสุทธิ์ผ่องแผ้ว คงจะเป็นเพราะหวังอาวความเป็นอมตะของญ่ากามาเป็นหลักยึดแต่ต่อมาก็เปลี่ยนไปใช้ในบระขมแทน อาวเป็นด้วยมีเสียงคล้าย "นิม" ก็เป็นที่

ด้วยความรักและความอยากที่ญ่ากาทำแก่มนุษย์ จึงมีคำเปรียบเปรยว่า "รกคนเค็ดคว่ารกญ่า แต่ถ้ามมีแคคนไม่เข้าทำ ก็รกญ่าดีกว่ารกคน" หวังว่าทำญ่าแก่เกิดเคยได้ยิน เรื่องของวิเศษในครั้งนี้อาจจะกลับไปด้วยภาษาใหม่ ๆ ผู้เขียนไม่คิดคิดขึ้นเองหรอกครับ จำเขาเอามาใช้ให้ท่านผู้อ่านเห็นได้เด่น.

ของนักศึกษาเป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการประชุมปรึกษาหารือและปฏิบัติการร่วมกันอยู่เสมอ การแสดงความคิดเห็นในปัญหาต่าง ๆ นั้นต้องมีความสุ่มรอบคอบ และใจอ่อนผ่อนปรนเข้าหากัน ละศิษย์และอย่าใช้วามฉันทหรือการถือเอาดีเอา เห็นแก่คนพานนอกข้อถือถือกัน ก็กรรมทั้งปวงของนักศึกษาจึงจะบรรลุความสำเร็จดังที่ปรารถนาแล้วหลายอย่างหลายประการ เช่น การกีฬา คนตรี และศิลปะการแสดง

อาจารย์ขอกล่าวไว้ในที่นี้ว่า ขอให้เพื่อนนักศึกษาทุกคนรักมหาวิทยาลัยรามคำแหง และช่วยกันประคับประคองมหาวิทยาลัยของเราดูการร่วมมือกันเพื่อบำรุงรามคำแหงของเรให้เจริญก้าวหน้า และในขณะเดียวกันเราขอความร่วมมือจากท่านผู้แทนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ย่อมได้ชื่อว่าเป็นชาวรามคำแหงทั้งใจและวิญญาณ เราจะเสียสละและทำทุกอย่างเพื่อเกียรติและชื่อเสียงดีเด่นของมหาวิทยาลัยของเรา และเราจะไม่พยายาย้ำทำลายเกียรติและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยด้วยน้ำมือเราเอง อาจารย์จึงขอให้พวกเราชาวรามคำแหงจงคิดปณิธานร่วมกันว่า เราจะวิกรวมกันเสมอเหมือนตัวเราเอง เราจะรักษาและเชิดชูเกียรติและศักดิ์ศรีของรามคำแหง เราจะช่วยกันสร้างรามคำแหงให้เป็นที่ยกย่องเลื่อมใสของหมู่โค่วิเรียนโค่วูให้จงได้

ด้วยความรักและปรารถนาดีจากอาจารย์



(ศาสตราจารย์ โปญ้อย สุวรรณโพธิ์ศรี)
อธิการบดี



เศรษฐกิจจีนแดง

ต่อจากหน้า ๒

แผนที่ 3 เริ่มตั้งจากแผนสอง เป็นแผนพัฒนา 5 ปี... แผนที่ 3 เริ่มตั้งจากแผนสอง เป็นแผนพัฒนา 5 ปี...

3. โครงสร้างเศรษฐกิจ จีนแดงมีพื้นที่ทั้งหมด

4 ล้านตารางไมล์ มีขนาดพอ ๆ กับสหรัฐอเมริกา และอยู่... 4 ล้านตารางไมล์ มีขนาดพอ ๆ กับสหรัฐอเมริกา...

Table with 2 columns: Item (e.g., รายได้ประชาชาติแท้จริง) and Value (e.g., 85,600 ล้านดอลลาร์)

ที่มา : - 1969 world Population - U.S., Department of Agriculture.

4 ประเมินผล การพัฒนาเศรษฐกิจของจีนแดง

เป็นการพัฒนาแบบควบคุม และพัฒนาด้วยแรงงานที่เหนือ... เป็นการพัฒนาแบบควบคุม และพัฒนาด้วยแรงงานที่เหนือ...

เทคนิคใหม่ เครื่องเรือนสำหรับคนทำงาน รวมทั้งกระบวนการ... เทคนิคใหม่ เครื่องเรือนสำหรับคนทำงาน...

มองในแง่ดีขึ้น นายมาเลนบอมม์ (W. Malenbaum)

กล่าวไว้ว่าในช่วงแผนแรก ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น... กล่าวไว้ว่าในช่วงแผนแรก ผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น...

5. บทสรุป ในช่วงปี 2512 เป็นต้นมา นักเศรษฐศาสตร์

ศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา พยายามศึกษาปัญหาของจีนแดง... ศาสตร์ของสหรัฐอเมริกา พยายามศึกษาปัญหาของจีนแดง...

กลาง ๆ แบบไทยนะ

- รามคำแหง -

เรา ศึกษา วิชา หาใช่พาล... เรา ศึกษา วิชา หาใช่พาล... เรือก่อกอง นื่องพื หลบขื่น...

ประพล สุนทรพจน์

จากบรรณาธิการ

ระยะนี้เป็นระยะที่เรารู้ว่า ม.ร. กำลังเหนื่อยกัน... ระยะนี้เป็นระยะที่เรารู้ว่า ม.ร. กำลังเหนื่อยกัน...

อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องลงทะเบียนเรียน ขอให้นักศึกษา... อีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องลงทะเบียนเรียน ขอให้นักศึกษา...



ข้าราชการของราชบัณฑิตยสถาน... ข้าราชการของราชบัณฑิตยสถาน...

- รายนามคณะกรรมการ ข.ร. 2517 1. นายพิง วันเว็...

- ประธานกรรมการ ข.ร. 2517 1. นายพิง วันเว็...

ที่ตั้ง : มหาวิทยาลัยรามคำแหง... ตั้งที่ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง...